

เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชี้แจงโครงการพัฒนาเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ ๒

ตามที่มีเพจเฟซบุ๊กต้องแฉ เผยแพร่ข่าวประเด็น “โครงการพัฒนาเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ ๒ เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง” รวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามลิงค์ที่แนบมานี้

• <https://bit.ly/mLTHzt๒>

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอแจ้งรายละเอียดโครงการฯ โดยกรมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แสงมิตร อิเลคทริค จำกัด ทำงานก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๗,๑๖๘,๕๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ ๒ วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๐,๘๖๘,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอชี้แจงข้อเท็จจริงจากประเด็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองสมถวิล ตั้งแต่บริเวณสะพานโรงพยาบาลมหาสารคามถึงกุดนางใย โดยก่อสร้างเป็นคันป้องกันตลิ่งริมคลองมีทางเดินยื่นเข้าไปในคลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบ แต่เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างต้องทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินตลอดความยาวริมคลอง ทำให้พบปัญหา เช่น มีเจ้าของที่ดินบางรายแจ้งว่า แนวก่อสร้างรุกล้ำเขตที่ดินตน จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและเจรจา ทำให้มีการหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวในบางช่วงไว้ก่อน แต่เมื่อกรมฯ ได้พิจารณาแล้ว พบว่าช่วงที่บริเวณดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าเพื่อเป็นทางเข้าไปบำรุงรักษา และใช้งานเปิด-ปิดประตูระบายน้ำด้านท้ายคลองสมถวิล และหากอนาคตจำเป็นต้องทำการบำรุงและใช้งานประตูระบายน้ำ ก็จะเข้ามาดำเนินการได้ยากเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่าง ๆ ดังกล่าว กรมฯ ได้หารือและตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกันกับเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้ว ได้เจรจาและได้ข้อสรุปร่วมกันว่า น่าจะเป็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของทางราชการ จึงได้เจรจาและได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ทางราชการทำการรังวัดขอบเขตให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะยินยอมเจรจาเงื่อนไขอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องพักงานก่อสร้างชั่วคราวในช่วงดังกล่าวไว้ก่อน

๒. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จาก

การก่อสร้างกำแพงกันดินด้านบนเป็นทางเดินยื่นเข้าไปในคลองสมถวิล ได้รับการแจ้งจากเทศบาลเมือง

มหาสารคาม เรื่อง ความต้องการเพิ่มเติมในเนื้องานบางอย่างที่อาจทำให้ระบบนิเวศน์ของคลองสมถวิลไม่สวยงาม สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ดังนี้

๒.๑ ต้องการให้มีการขุดลอกคลองตลอดทั้งสายและตาดคอนกรีต เพื่อให้เกิดความสวยงามไม่ตื้นเขิน  
ง่ายแก่การดูแล

๒.๒ ปรับปรุงจัดระบบท่อประปา ระบบสายไฟหรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้เรียบร้อย บริเวณสะพาน  
และอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช

๒.๓ บริเวณโดยรอบकुตนางโย สภาพสะพานทางเดินและทางเท้าในปัจจุบัน เกิดการทรุดโทรม จนไม่  
สามารถใช้งานได้เท่าที่ควร ต้องการให้กรมฯ พิจารณาทบทวนแบบแปลนให้ครอบคลุมและต่อเนื่องกัน

จากความต้องการของเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างให้  
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานในอนาคต

๓. ในส่วนของงานที่ไม่กระทบกับการแก้ไขสัญญา นั้น ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ปกติแต่เนื่องจากผล  
กระทบเรื่องโรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถทำงานให้เป็นไปได้อย่างปกติจึงเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานไป  
มาก และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้ ทั้งนี้ทางกรมฯ ได้ออก  
หนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างไปหลายครั้ง โดยคาดว่าเมื่อทำการแก้ไขแบบก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อปัญหาข้อ ๑. และ  
ข้อ ๒. จะสามารถให้ผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาสัญญา หากไม่แล้วเสร็จ กรมฯ จะทำการ  
ปรับเงินตามคู่สัญญาที่กำหนดไว้ต่อไป

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์  
ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่มอบไว้ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง